

จับร้านไฮเทค-ผิดกม.

ลอบขายห้างดัง
ทั้งมือถือจีพีเอส
โดรนถ่ายรูปด้วย
'เครื่องดักฟัง' ก็มี
ตำรวจไซเบอร์ พร้อม
ผู้บริหาร'กสทช.' บุกค้นห้างดัง
ย่านปทุมวันใจกลางกรุง จับกุม
9 ร้านจำหน่าย □อ่านต่อหน้า 11

●ร้านไฮเทค □ ต่อจากหน้า 1

อุปกรณ์สื่อสารเถื่อนจำนวนมาก ทั้งมือถือ
จีพีเอส เครื่องดักฟัง, วิทยุสื่อสาร และโดรน
ถ่ายภาพ หวังตัดช่องทางกลุ่มมิจฉาชีพมาซื้อ
ใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี แจ้งข้อหา
มีไว้และค้าวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใ
อนุญาต นำตัวส่งสน.ปทุมวัน ดำเนินคดี

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 27 พ.ค. พล.ต.ท.
วรวัฒน์ วัฒนันครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(ผบช.สอท.) พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง
ผบช.สอท. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ชัยปัทมา
กานต์ คล้ายคลึง ผบภ.สอท.1 พ.ต.อ.กฤษดา
มานะวงศ์สกุล ผกก.4 บก.สอท.1 พร้อมด้วย
นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก
กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และ
นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการตรวจสอบสรรพสามิต และฝ่าย
ป้องกันและปราบปราม 4 สำนักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม พร้อมกำลังชุด
สืบสวน บก.สอท.1 นำหมายค้นศาลอาญา
กรุงเทพใต้ ปูพรมเข้าตรวจค้น 9 จุดบริเวณ
ชั้น 4 ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านปทุมวัน
กทม. ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์มือถือและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมขนาดใหญ่กลางกรุง

พบมีผู้ลักลอบนำอุปกรณ์โทรคมนาคมที่
ผิดกฎหมายมาวางขายโดยไม่เกรงกลัว
กฎหมาย เพื่อป้องกันและตัดช่องทางไม่ให้
กลุ่มมิจฉาชีพมาซื้อ ในการนำไปใช้ก่อ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการ
ลักลอบนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยผิด
กฎหมายและลักลอบจำหน่ายให้แก่บุคคล
ทั่วไป เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิทยุ
คมนาคมที่กำหนดไว้

จากการตรวจค้นพบว่ามีผู้ประกอบการ

บางรายนำสินค้าประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร
และไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน (Type Approval Test) เช่น
โทรศัพท์มือถือ, เครื่องติดตาม (GPS
Tracker), อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wi, เครื่อง
ดักฟัง, วิทยุสื่อสารและโดรนถ่ายภาพ มา
วางจำหน่ายจำนวนมาก

ทางเจ้าหน้าที่พบร้านที่กระทำผิดจำนวน 9
ร้าน จึงจับกุมผู้ดูแลร้าน 7 คน พร้อมตรวจ
ยึดเครื่องโทรคมนาคมผิดกฎหมาย ประกอบ
ด้วยโทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาใส่ซิมการ์ด,
เครื่องติดตาม (GPS Tracker), เครื่องดักฟัง,
อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไว-ไฟ, วิทยุสื่อสาร,
โดรนถ่ายภาพ, อุปกรณ์โทรคมนาคมและ
กล้องใส่ซิมการ์ด รวม 157 รายการ มูลค่ากว่า
707,000 บาท

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา มีไว้ในครอบครอง
และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
หรือทั้งจำและปรับ และควบคุมผู้กระทำอา
ผิดพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน
สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ปูพรมคั่นห้างจับวิทยุสื่อสารเถื่อน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ซัชปัททกานต์ กล้ายกลิง ผบก.สอท.1 ประสานนายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผอ.สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และนายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต และฝ่ายป้องกันและปราบปราม 4 นำหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ ปูพรมเข้าตรวจค้น 9 จุด บริเวณชั้น 4 ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์มือถือ และอุปกรณ์โทรคมนาคมขนาดใหญ่กลางกรุง หลังพบมีผู้ลักลอบนำอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายมาวางขายโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

จากการตรวจค้นพบว่า มีผู้ประกอบการบางราย นำสินค้าประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องติดตาม, อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณไวไฟ, เครื่องดักฟัง, วิทยุสื่อสาร และโดรนถ่ายภาพ มาวางจำหน่ายจำนวนมาก พร้อมจับกุมผู้ดูแลร้านได้ 7 ราย ยึดของกลางได้จำนวนมาก อาทิ โทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาใส่ซิมการ์ด, เครื่องติดตาม, เครื่องดักฟัง, อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ, วิทยุสื่อสาร, โดรนถ่ายภาพ, อุปกรณ์โทรคมนาคมและกล่องใส่ซิมการ์ด มูลค่ากว่า 707,000 บาท

เบื้องต้นแจ้งข้อหาและคำสั่งเครื่องวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีต่อไป

คั่นห้างกลางกรุง 'ตร.ไซเบอร์-กสทช.' ผนึกกำลัง

ยึดอุปกรณ์เถื่อนเพียบ เครื่องดักฟัง/วิทยุสื่อสาร หนองคายหลายรัง 'ซิมผี' ตัดช่องทางกลุ่มมิจฉาชีพ

ตร.ไซเบอร์-กสทช.-สรรพสามิต ตัดช่องกลุ่มมิจฉาชีพ ปูพรมคั่นห้างดังกลางกรุง จับกุมและยึดอุปกรณ์สื่อสารเถื่อนเพียบ ส่วนที่หนองคายบุกหลายรังซิมผีกลางเมือง พบจำหน่ายออนไลน์ถูกตำรวจล้อม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ

ต่อ : คั่นห้าง - หน้า 2

คั่นห้าง

รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. เผยว่า ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ชัชปัททกานต์ กล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล ผกก.4 บก.สอท.1 พ.ต.ท.พรชัย บัวด้วง รอง ผกก.4 บก.สอท.1 นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) และ นายวิโรจน์รัตน์

แจ่มวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต และฝ่ายป้องกันและปราบปราม 4 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม พร้อมกำลังชุดสืบสวน บก.สอท.1 นำหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้ ปูพรมเข้าตรวจค้น 9 จุด บริเวณชั้น 4 ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกทม. ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมขนาดใหญ่ กลางกรุง พบมีผู้ลักลอบนำอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ผิดกฎหมาย

มาวางขาย โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพมาซื้อ ในการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยผิดกฎหมาย และลักลอบจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมที่กำหนดไว้

จากการตรวจค้นพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายนำสินค้าประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรและไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (Type Approval Test) เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องติดตาม (GPS Tracker), อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wifi, เครื่องดักฟัง, วิทยุสื่อสาร, โดรนถ่ายภาพ มาวางจำหน่ายจำนวนมาก

โดยทางเจ้าหน้าที่พบร้านที่กระทำผิด จำนวน 9 ร้าน จึงจับกุมผู้ดูแลร้าน 7 คนพร้อมตรวจยึดเครื่องโทรคมนาคมผิดกฎหมาย ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาใส่ซิมการ์ด, เครื่องติดตาม (GPS Tracker), เครื่องดักฟัง, อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wifi, วิทยุสื่อสาร, โดรนถ่ายภาพ, อุปกรณ์โทรคมนาคมและกล้องใส่



ซิมการ์ด รวม 157 รายการ มูลค่ากว่า 707,000 บาท

ทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “มีและค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ จึงควบคุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. และ พล.ต.ต.สฤติย์ พรหมอุทัย ผบค.สอท.3 ได้สั่งการให้ทำการระดมจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

โดยเน้นการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ซิมม้า และบัญชีม้า เพื่อปิดกั้นช่องทางการกระทำความผิดของกนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นั้น

พ.ต.อ.นิคม ชัยเจริญ ผกก.3 บค.สอท.3 ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สอท.3 บค.สอท.3 ทำการสืบสวนหาข่าวผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวทั้งช่องทางเปิดร้านในแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ พบว่ามีการโพสต์ขายซิมโทรศัพท์ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee โดยมีชื่อร้าน “7phone” จากการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นหลังการซื้อของลูกค้าจากร้าน “7phone” ทราบว่าร้านค้าดังกล่าวได้มีการขายและส่ง ซิมโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเปิดใช้งานพร้อมใช้มาเป็นจำนวนหลายครั้งแล้วจริง และ

◀...คันห้าง : ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ กสทช. และกรมสรรพสามิต ตรวจสอบของกลางอุปกรณ์สื่อสารผิดกฎหมาย หลังบุกค้นและยึดได้ในห้างดังใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้

ได้มีลูกค้ามาแสดงความเห็นหลังการรับสินค้าว่าได้รับสินค้าจริง และใช้งานได้จริงตามรายการ “ซิม True พร้อมใช้งาน (ชุด 5 เบอร์, 10 เบอร์) ไม่ผ่านแอปใดๆ ทั้งสิ้น” และมีหน้าร้านชื่อ ศูนย์บริการทรูเอเจนท์พลัส อ.เมือง จ.หนองคาย จึงดำเนินการล่อซื้อซิมโทรศัพท์มาตรวจสอบพบว่า เป็นซิมที่ลงทะเบียนพร้อมใช้จริง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และขออนุมัติศาลจังหวัดหนองคายออก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15367

หน้า: 1 (บนซ้าย), 2

Col.Inch: 116.71 Ad Value: 186,736

PRValue (x3): 560,208

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คั่นห้างกลางกรุง 'ตร.ไซเบอร์-กสทช.' ผั่นก้าล้ง

หมายค้น จนนำมาสู่ “ปฏิบัติการบุก
ก้นทลายแหล่งขายส่งซิมผี “7phone”
กลางเมืองหนองคาย”

ต่อมาวันที่ 25 พ.ค.2566
พ.ต.อ.นิคม ชัยเจริญ ผกก.3 บก.สอท.
3 จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.
3 บก.สอท.3 นำโดย พ.ต.ต.ศิริสิทธิ์
ทันศรี สว.กก.3 บก.สอท.3 นำกำลัง
เข้าตรวจค้น ศูนย์บริการทรูเอเจนท์
พลัส พบนายกิติพัฒน์ แสดงตัวเป็น
เจ้าของร้าน จากการสอบถาม นายกิติพัฒน์
ให้การรับว่าซิมการ์ดโทรศัพท์ที่
ตรวจพบในกล่องพัสดุเป็นซิมการ์ดที่
ลงทะเบียนในนามของบุคคลอื่นและ
ตนเองมีหน้าที่แพ็กซิมการ์ดใส่กล่อง
เพื่อส่งให้กับผู้ที่สั่งซื้อจริง จึงได้จับกุม
นายกิติพัฒน์ เจ้าของร้านในความผิด
ฐาน “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือ
โฆษณาโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการ
ซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียน
ผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
แล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ
ได้” และตรวจยึดซิมโทรศัพท์เครือข่าย
ทรูและดีแทคที่ลงทะเบียนแล้ว จำนวน
180 ซิม ที่บรรจุจำหน่ายซองเตรียมส่ง
ให้ลูกค้า และซิมโทรศัพท์ เครือข่ายทรู
อีกจำนวน 496 ซิม นำส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป